



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๔-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๑๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒ มูลค่าข่าว ๕๕๐,๕๓๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

แถลงการณ์ ทปอ.ฉบับ 2 แนะนำสถานเสาวนา 2 ฝ่าย ลดขัดแย้ง-สกัดรุนแรง



หมายเหตุ - ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประชุมวาระพิเศษ หัวข้อถึงสถานการณ์บ้านเมือง โดยมีมหาวิทยาลัยร่วมหารือ 27 แห่ง ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พร้อมออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 2

สมคิด เลิศไพฑูรย์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธาน ทปอ.

ตามที่ ทปอ.ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 1 เพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิด เนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออก

ทางการเมืองของประชาชน พ.ศ... ไปแล้ว และสถานการณ์ของประเทศมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งเรื่องร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ที่รัฐบาลได้ถอย และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา พรรคร่วมรัฐบาล มีมติจะไม่เห็นชอบกับร่างดังกล่าว ทำให้ประเด็นเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมมีความคลี่คลายไปพอสมควร

แต่ ทปอ.มีความห่วงใยในสถานการณ์ปัจจุบันที่สุ่มเสี่ยงจะเกิดความรุนแรง ดังนั้น จึงออกแถลงการณ์ ทปอ. ฉบับที่ 2 ที่มีข้อเสนอว่า 1.รัฐบาลมีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนต้องมีความจริงจังในการแก้ปัญหาของประเทศมิให้เกิดความรุนแรง ด้วยการควบคุมหน่วยงานของรัฐ และกลไกอื่นให้แก้ปัญหาอย่างสันติวิธี

2.ให้ทุกฝ่ายแก้ปัญหาด้วยสติ และปัญหาหลักเสี่ยงการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ เพื่อไม่ให้ประเทศเกิดความบอบช้ำ และเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้พัฒนาต่อเนื่องสถาพรตลอดไป

อนึ่ง ทปอ.เป็นต้นหลักการในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดย ทปอ.เห็นว่า 1.รัฐบาลจะต้องรณรงค์ต่อต้านเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลจะต้องจัดปัญหาความกลางแเคลงใจของประชาชนในเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล 2.รัฐบาลต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนโดยการออกกฎหมายเพื่อกำหนดกรอบการนิรโทษกรรม แต่ต้องไม่รวมถึงการนิรโทษกรรมในประเด็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ ทปอ.จะตั้งคณะ

ทำงานขึ้นเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
ทปอ.ห่วงสถานการณ์ความรุนแรงที่อาจยืดเยื้อ
ออกไป เพราะตอนนี้ทั้งฝ่ายค้าน และฝ่ายสนับสนุน
รัฐบาล ได้ระดมคนมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะคุม
ไม่อยู่ จนทำให้เกิดการปะทะกัน และถ้าไปบุกรุกใน
พื้นที่ควบคุม รัฐบาลอาจใช้กำลังได้ โดยความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นอาจทำให้ประเทศเกิดความบอบช้ำ จึงอยาก
ให้ทุกฝ่ายใช้สติปัญญา เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไป
ได้ด้วยความสะดวก

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมมีข้อเสนอที่จะให้ทั้ง 2 ฝ่าย
หารือกัน และมีข้อเสนอให้ ทปอ.เป็นตัวกลาง แต่ตน
คิดว่าข้อเสนอของ ทปอ.ที่ให้ทุกฝ่ายใช้สติปัญญา และ
สันติวิธี เป็นทางออกที่ดีอยู่แล้ว ส่วนการที่ทั้ง 2 ฝ่าย
จะไปหารือกันก็เป็นสิ่งที่ดี ซึ่ง ทปอ.สนับสนุนให้เกิด
การหรือดังกล่าว

สำหรับกรณีที่เกิดกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน
เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ระบุว่าการที่อธิการบดี
ออกมาเคลื่อนไหวเป็นการไม่เหมาะสม และเป็นการ
บังคับให้นักศึกษา และบุคลากรออกมาเรียกร้องโดย
ไม่ได้สมัครใจนั้น ขอยืนยันว่าไม่มีมหาวิทยาลัยใด
บังคับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ ซึ่งคนที่พูดอาจไม่เข้าใจ
สถานะที่แท้จริงของอธิการบดี และมหาวิทยาลัย
เพราะมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งวิชาการที่มีเสรีภาพ
เราไปบังคับใครให้ทำอะไรไม่ได้ แต่อยากให้มองว่า

ประชาชนทุกกลุ่มทั้งนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่
ออกมาเคลื่อนไหวเป็นเรื่องของความสมัครใจ โดย
ไม่มีใครบังคับ

แม้ว่ารัฐบาลจะลงนามในลัตยาบันร่วมกันที่จะไม่
นำร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม กลับมาพิจารณาอีก แต่
ทปอ.ยังไม่ไว้ใจใคร เพราะไม่มีใครไว้ใจได้ใน
สังคม และที่ผ่านมามีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่า รัฐบาล
บอกจะไม่แก้ไขในร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม แต่ก็มีการ
แก้ไข

ดังนั้น ทปอ.ได้ตั้งคณะทำงานโดยมีผมเป็น
ประธาน เพื่อติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งสถานการณ์ของ
ประเทศ และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีอธิการบดี
มหาวิทยาลัย 9 แห่ง เป็นคณะทำงาน ได้แก่ มธ.,
จุฬาฯ, มศว, มม, มทก., มข., มช., มจร. และ มวล.

ภิรมย์ กมลรัตนกุล

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยากให้ทั้งทางกลุ่มผู้ชุมนุม และรัฐบาลหันหน้า
มาพูดคุย เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรง เพราะ
ขณะนี้เรื่อง ที่ ทปอ.กังวลคือหวังว่าสถานการณ์จะ
บานปลายไปสู่ความรุนแรง เพราะต่างฝ่ายต่างก็
มีความคิดเห็นของตนเอง อย่างไรก็ตาม หากเรา
สามารถก้าวผ่านจุดวิกฤตตรงนี้ได้ ประเด็นสำคัญ
ที่จะต้องเร่งดำเนินการคือปฏิรูปการเมือง อย่าง

เช่น เรื่องการออกกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก หากคนส่วนใหญ่
ไม่ยอมรับก็จะเกิดปัญหา

ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องไปวางระบบว่าจะทำ
อย่างไร ไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นมาอีก หรืออาจจะ
ต้องลงไปดูถึงเรื่องการเลือกตั้ง ส.ส.ซึ่งตอนนี้กลายเป็น
เป็นเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมือง
หาก ส.ส.คนใดไม่เห็นด้วยกับพรรค และไปโหวตสวน
กับมติพรรค จะถูกเรียกไปตักเตือน ซึ่งก็ดีในแง่ของ
การสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมือง แต่ก็
ทำให้ ส.ส.ขาดอิสระ ซึ่งอาจจะต้องมาทบทวนข้อดี
ข้อเสีย โดยทุกฝ่ายจะต้องมาช่วยกันหาระบบที่เหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของจุฬาฯเองก็ประเมิน
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์เกิด
ความรุนแรง และทำให้สังคมไทยเกิดความ
แตกแยกมากขึ้น ก็อาจจะมีแถลงการณ์ ฉบับที่
3 โดยยืนยันว่าการแสดงออกทางการเมืองของ
นิสิต และบุคลากร สามารถทำได้ตามขอบเขต
ของกฎหมาย

เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

ขณะนี้แม้ว่ารัฐบาลทำลัตยาบันว่าจะไม่หยิบ
ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมมาพิจารณาอีก แต่
ประชาชนบางส่วนยังไม่เชื่อใจ ซึ่งเป็นเรื่องที่แก้ไข
ได้ยาก ดังนั้น ขอให้รัฐบาลใช้เครื่องมือ และกลไก
ที่มีเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดความรุนแรง ส่วนอนาคต
การออกกฎหมายนิรโทษกรรม ต้องไม่ให้นิรโทษ
กรรมเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน แต่นิรโทษกรรมในเรื่อง
อื่นๆ ได้ เพราะยังมีคนอีกมากที่อยู่ในเรือนจำที่
ได้รับความเดือดร้อน และจำเป็นต้องได้รับการ
นิรโทษกรรม

ในแถลงการณ์ของ ทปอ.บอกชัดเจนว่า รัฐบาล
ต้องปฏิบัติกับผู้ชุมนุมทั้ง 2 กลุ่มโดยเท่าเทียมกัน
ทั้งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย และฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาล ไม่ว่า
จะเป็นการเคลื่อนการชุมนุม การดูแลความปลอดภัย
รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ชุมนุมทั้ง 2 ฝ่ายอย่าเคลื่อนไหว
เข้ามาใกล้กันในทางกายภาพ ขณะนี้ดีแล้วที่กลุ่ม
ผู้ชุมนุมไม่อยู่ใกล้กัน เพราะอาจจะเกิดการยั่วยุนำไป
สู่ความรุนแรงได้

ต่อไปหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น ก็อาจจะ
ต้องมีเสวนาระหว่างสองฝ่ายเพื่อทำให้เกิด
ความเข้าใจ เหมือนเช่นตอนเหตุการณ์ชุมนุมที่
ราชประสงค์ แต่ไม่ควรออกสื่อ โดยมีคนกลางที่
ได้รับความเชื่อถือจากทั้ง 2 ฝ่าย และรัฐบาลต้อง
อำนวยความสะดวกให้เกิดความเรียบร้อย

วุฒิสักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (มร.)

ยืนยันข้อเสนอเดิมว่าการยุบสภายังเป็น
ทางออกของการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นในขณะนี้ เพราะถือเป็นวิถีประชาธิปไตย
โดยคืนอำนาจการเลือกตั้งให้ประชาชน ข้อเสนอ
ดังกล่าวถือเป็นข้อเสนอส่วนตัว ไม่ใช่ในนามมหา
วิทยาลัย

อย่างไรก็ตาม เท่าที่ดูจากการปราศรัยของทั้ง 2
ฝ่าย มีความกังวลว่าจะเกิดการยั่วยุจนนำไปสู่ความ
รุนแรง จึงอยากให้ทุกฝ่ายเคลื่อนไหวทางการเมือง
อย่างมีสติ รับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่าย และ
อย่าเชื่อมั่นในความคิดเห็นของตนเองมากเกินไป
เพราะจะเกิดความแตกแยก

อธิการบดี มหาวิทยาลัย 27 แห่ง ที่ร่วมหารือ

นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (มธ.), นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายวุฒิสักดิ์
ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(มศว.), นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล (มม.), นายชัยชาญ ชาญเวช อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.), นพ.เฉลิมชัย บุญยะ
ลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(มศว.), นายวุฒิสักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (มร.), นายประดิษฐ์
วรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

นายศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.), นายอวิฬ
พงษ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.),
นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (มช.), นายสุจินต์ จินายน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.), นายจำเนียร ยศ
ราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, นายกิตติชัย
ไตรรัตน์ศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(มข.), นายประสาธ สืบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
สุรนารี (มทส.), นายศุภชัย สมบัติโต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.), นายณรงค์ยิธีระ
วัฒน์สุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, นาย
จงรัก พลาศัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
(มนร.), นายกีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.), นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

News Clips Online

C:\Users\SWU-02\Documents\หัวข่าว.doc 12/11/13 8:05

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ส่วนมหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.), มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมมาธิราช (มสธ.), มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง (มฟล.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.), มหาวิทยาลัย
นครพนม, มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) และ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ส่งตัวแทนเข้าร่วมหารือ